



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๑๐๕๐

ที่ นศ ๐๓๓๒/ว ๕๐๖

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งประกาศเจตนาธรรมณ์และคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่อง  
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบรามาตรการใน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงานตาม  
มาตรการดังกล่าวไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ  
ทำงาน อย่างเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา จึงขอแจ้งประกาศเจตนาธรรมณ์และคู่มือแนว  
ทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(นายเกษมสันต์ ชูคง)  
สาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา  
เรื่อง เจตนาารมณักรปองกันและแกไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา มีเจตนาารมณักร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำกรใดที่เป็นกรลวงละเมิดทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาารมณักรปองกันและแกไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จะดำเนินการดังนี้

๑.บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำกรอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศและไม่กระทำกรใดเป็นการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน

๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔ .สร้างกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกษมสันต์ ชูคง)  
สาธารณสุขอำเภอลานสกา